



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน ๗ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๓๒,๐๐๐ บาท สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๔๗๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ให้ถือว่าบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้ครั้งใหม่ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ คือ
 - ๑.๑ ผู้นั้นได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
 - ๑.๒ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
 - ๑.๓ ผู้นั้นไม่มีรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา
 - ๑.๔ ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

๒. การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

รายชื่อผู้ใดมีขีดเส้นใต้ถือว่าผู้นั้นอยู่ในลำดับที่จะได้รับการจ้าง และให้ผู้นั้นมารายงานตัวด้วยตนเองพร้อมปฏิบัติงานที่แผนกบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ๑๕๐ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกผู้ใดไม่ไปรายงานตัว ตามวัน และเวลาที่กำหนดถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการจ้างจากผลการคัดเลือกครั้งนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๓. การรายงานตัวตามข้อ ๒ ต้องใช้หลักฐานเอกสารประกอบด้วย ดังนี้

๓.๑ รูปถ่ายแต่งกายด้วยชุดพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

๓.๒ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษุทธ จันทะรี)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตำแหน่ง อาจารย์

ลำดับ ที่	คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก	สถานศึกษาที่จะ บรรจุ เลขที่อัตรา	ลำดับที่/ผู้ผ่านการคัดเลือกได้	หมายเหตุ
๑.	<p>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำแหน่งที่ ๑ อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา อส.บ.เทคโนโลยี อุตสาหกรรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ปร.ด.) , (วศ.ด.) , (ค.อ.ด.) สาขาอุตสาหกรรม , เครื่องกล , การผลิต , ระบบการผลิต , ออกแบบระบบการผลิต , ระบบ การวัดคุม , ระบบอัตโนมัติ , เมคคาทรอนิกส์ , เทคโนโลยี อุตสาหกรรม , การขึ้นรูปโลหะ , โลหการ , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมการผลิต ทั้งนี้คุณวุฒิ ในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ต้องเกี่ยวข้องกับคุณวุฒิระดับ ปริญญาเอก</p> <p>ตำแหน่งที่ ๒ อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา อส.บ.เทคโนโลยี ท้ออุตสาหกรรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ปร.ด.) , (วศ.ด.) , (ค.อ.ด.) สาขาอุตสาหกรรม , การผลิต , เครื่องกล , พลังงาน , โลหการ , เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ สาขา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		<p><u>-ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก-</u></p> <p><u>-ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก-</u></p>	

ลำดับ ที่	คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก	สถานศึกษาที่จะ บรรจุ เลขที่อัตรา	ลำดับที่/ผู้ผ่านการคัดเลือกได้	หมายเหตุ
๑.	<p><u>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</u> <u>ตำแหน่งที่ ๓ อาจารย์</u> สังกัดสาขาวิชา ค.อ.บ. อุตสาหการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ปร.ด.) , (วศ.ด.) , (ค.อ.ด.) สาขา อุตสาหการ , การผลิต , โลหการ , ออกแบบผลิตภัณฑ์ , เทคโนโลยี เทคนิคศึกษา , บริหารอาชีวศึกษา และเทคนิคศึกษา , วิจัยและ พัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <u>ตำแหน่งที่ ๔ อาจารย์</u> สังกัดสาขาวิชา ค.อ.บ.อุตสาหการ- เชื่อมประกอบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ปร.ด.) , (วศ.ด.) , (ค.อ.ด.) , (ค.ด.) , (กศ.ด.) สาขาอุตสาหการ , การผลิต , โลหะการ , ออกแบบผลิตภัณฑ์ , เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา , บริหาร อาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา , วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดผล ทางการศึกษา หรือ สาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>		<p><u>-ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก-</u></p> <p><u>-ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก-</u></p>	

ลำดับ ที่	คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก	สถานศึกษาที่จะ บรรจุ เลขที่อัตรา	ลำดับที่/ผู้ผ่านการคัดเลือกได้	หมายเหตุ
๑.	<p>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำแหน่งที่ ๕ อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา ค.อ.บ.ไฟฟ้า สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ปร.ด.) , (วศ.ด.) , (ค.อ.ด.) , (ค.ด.) , (กศ.ด.) สาขาไฟฟ้า , ไฟฟ้าศึกษา , อิเล็กทรอนิกส์ , เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา , บริหาร อาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา , วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดผล ทางการศึกษา หรือ สาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>	๕๗๓๓๐๑๐.๐๑	นายณัฐชัย จุทอง	<p>รายงานตัวใน วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.</p>